

รองนายกรัฐมนตรี(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
สรุปภาพรวมแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2548
ณ ทำเนียบรัฐบาล

ท่าน รองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรี ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี ท่านหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

วันนี้ ผมได้รับมอบหมายจากทางคณะรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีมากล่าวเสริมจากที่ท่านนายกฯได้กล่าวไว้เมื่อเช้านี้ และเพื่อให้เกิดความกระจ่างร่วมกันถึงแนวทางการทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นครั้งแรก

ผมอยากจะกราบเรียนว่า จริงๆ แล้ว อย่างที่ท่านนายกฯได้กล่าวมาเมื่อช่วงนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จริง ๆ ที่มีการทำแผนบริหารในลักษณะเช่นนี้ ตัวผมเองนั้น เคยเป็นอาจารย์มาอยู่หลายปี และก็คลุกคลีอยู่กับการทำแผนบริหารต่าง ๆ ไม่เคยนึกมาก่อนว่าในช่วงชีวิตนี้จะมีโอกาสได้เห็นหน่วยราชการต่าง ๆ ได้มารวมกันทำแผนโดยโดยส่วนรวมจริง ๆ ฉะนั้น โดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะในอดีตนั้น ถ้าเราพูดความจริงกัน เวลาที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคการเมืองแต่ละพรรคในอดีตก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องนโยบาย และเมื่อมีการ Form ธรรม. แล้ว มีการร่างนโยบายแล้ว แกลงนโยบายต่อสภาแล้ว การบริหารราชการจริงๆ ของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมือง ฉะนั้น แนวทางการบริหารของกระทรวง ทบวง กรม กับนโยบายโดยรวมกับของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่แล้วก็มีได้ไปในทิศทางเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเวลาถึงคราวทำงบประมาณ การทำงบประมาณส่วนใหญ่ก็นั้น ก็เริ่มจากการประมาณว่าปีหน้าจะมีรายได้เท่าไร และก็แบ่งสันปันส่วนกันในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม และในทางปฏิบัติสำนักงบประมาณก็มีอำนาจหน้าที่ในการแบ่งสรร ดัดทอน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งก็ไม่ได้สอดคล้องกับนโยบายโดยรวม สิ่งเหล่านี้ เป็นเหตุผลสำคัญมากที่ว่าตลอดเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา นั้น ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างยิ่งของประเทศนั้น มิได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่เป็นลักษณะที่ถูกใช้ไปเพื่อสร้างความปรองดองระหว่างทางการเมือง เพื่อให้การเมืองนั้นอยู่รอดได้

ฉะนั้น ๗พณฯ นายกรัฐมนตรีจึงได้มีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้หมดสิ้นไป โดยพยายามจัดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นกิจลักษณะอย่างป็นมืออาชีพ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน จริงๆ แล้วเรา



พยายามเริ่มขบวนการนี้มาเมื่อ 4 ที่แล้ว โดยเริ่มจากการผลักดันให้เห็นความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ในเชิงของการกำหนดทิศทางของประเทศ และได้มีความพยายามในการแก้ไขระเบียบวิธีการงบประมาณ ให้เน้นในเชิงของ AGENDA ภารกิจต่าง ๆ เวลาผ่านไป 4 ปี ก็ต้องยอมรับว่าในทางปฏิบัติมันก็ยังมีความคั่งค้าง มีจุดเหลื่อมล้ำกันอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดเหลื่อมกันระหว่างยุทธศาสตร์รวมของประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวง ทบวง กรม และสิ่งทีงบประมาณ สำนักงบประมาณได้ตัดสินใจไป ยังมีจุดอ่อนอยู่หลายจุดทีเดียว

ฉะนั้น ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่รัฐบาลไทยรักไทยได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินนั้น ก็มีความตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าจะต้องใช้ 4 ปีนี้วางรากฐานการบริหารที่ดีให้กับประเทศอย่างถาวร สิ่งเหล่านี้มัน ท่านนายกนั้นได้เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของวิธีการเขียนนโยบาย การเขียนนโยบายในครั้งนี้ ผมกราบเรียนได้ว่า เราเอาจริงเอาจังกับการเขียนนโยบายและจัดทำนโยบายนี้เป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่มีการวิเคราะห์ถึงสิ่งแวดล้อมในอนาคต จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศ แต่เรายังได้นำเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา จาก 4 ปี นั้น พยายามมาประเมินและจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้นมา เมื่อวานนี้ เป็นวันที่เราจบการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร ถ้า ฉะนั้น ถ้าหากพวกเรามีโอกาสได้อ่านร่างนโยบายฉบับนี้ ท่านจะได้จะเห็นนัยสำคัญ หลาย ๆ ประเด็น

ในประเด็นที่ 1 เป็นนโยบายที่สะท้อนถึงความต่อเนื่องเชิงนโยบายจาก 4 ปีที่แล้ว สู่ 4 ปีข้างหน้า ไม่ใช่รัฐบาลเปลี่ยนครั้งหนึ่ง นโยบายปรับครั้งหนึ่ง 4 ปีที่แล้วเป็นช่วงของของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4 ปีข้างหน้าเป็นการเชื่อมต่อไปสู่การสร้างประเทศให้แข็งแกร่ง ให้เข้มแข็ง

สิ่งที่สะท้อนสิ่งที่ 2 ลักษณะของนโยบายนั้น จะเน้นไปที่ Agenda หรือภารกิจหลักที่รัฐบาลต้องการที่จะทำให้สัมฤทธิ์ผลใน 4 ปีข้างหน้า Agenda เหล่านี้ไม่ใช่เจาะจงเฉพาะหนึ่งกระทรวง หรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง แต่เป็นภารกิจซึ่งข้ามผ่านเชื่อมโยงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ ฉะนั้น จากวันนี้เป็นต้นไป จะไม่มีคำว่าหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ทุกอย่างนั้น Across พรหมแดนของกระทรวง ทบวง กรม ทุกแห่ง

ข้อ 3 ซึ่งสะท้อนนโยบายที่เราร่างกันขึ้นมาในครั้งนี้ ก็คือ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะเข้าไปปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ทั้งโครงสร้างของเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกฎหมาย

และข้อที่ 4 ที่สำคัญมาก ก็คือว่า เป็นนโยบายที่สะท้อนถึงการลงทุนเพื่ออนาคต การลงทุนจะต้องมีการใช้ทรัพยากรสูงมาก ซึ่งหมายความว่า ภายใต้

ทรัพยากรที่มีจำกัดนั้น เราต้องพยายามใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น กระบวนการจัดทำงบประมาณ จึงไม่อาจจะทำอย่างในอดีต ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ว่า ปีหน้าจะมีรายได้เท่าไร และมาแบ่งสรรกัน จากวันนี้ เป็นต้นไปจะทำอย่างนี้อีกไม่ได้ ฉะนั้น สิ่งสำคัญก็คือว่า ณ วันนี้ รัฐบาลแถลงนโยบายเรียบร้อย มีภารกิจหลักที่สำคัญ 8 ประการ เป็นนโยบายหลักที่จะบริหารราชการแผ่นดิน โจทย์จึงอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรที่จะแปลงนโยบายเหล่านี้ไปสู่ยุทธศาสตร์รวมของประเทศ จากยุทธศาสตร์รวมของประเทศไปสู่กระทรวง ทบวง กรม จากยุทธศาสตร์ของกระทรวง ทบวง กรม ไปสู่โครงการต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่งบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม ฉะนั้น ในภาคบ่ายวันนี้ เราจะเข้าไปสู่ขั้นที่ 2 ก็คือการกำหนดยุทธศาสตร์รวมของประเทศ

ผมขอใช้คำศัพท์ของทาง ก.พ.ร. เขาเรียกว่าการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พุดง่าย ๆ ก็คือว่า จะแปลเปลี่ยนจากนโยบาย 8 ประการ Agenda เหล่านี้ไปสู่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะบรรลุสู่เป้าหมายได้ ลักษณะเช่นนี้นั้น จะมีการแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ตาม Agenda

ทางคณะผู้ร่างแผนงานของรัฐบาลได้มีการจัดทำกรณีตัวอย่างเป็นตุ๊กตาแล้ว เมื่อเข้าห้องประชุมก็จะมีผู้ที่น่าเสนอว่าตุ๊กตาของยุทธศาสตร์เหล่านั้นเป็นอย่างไร ยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่า ใน Cluster ของเรื่องของการบริหารเรื่องของการขจัดความยากจน เราได้มีการยกย่องยุทธศาสตร์ว่า หากเราตั้งเป้าหมายของการขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปนั้น ยุทธศาสตร์หลักนั้นประกอบไปด้วย 1. ยุทธศาสตร์เชิงมหภาค อาทิเช่น เรื่องของการจัดการเรื่องที่ดินทำกิน เหล่านี้เป็นต้น 2. ในเรื่องการบริหารเรื่องของชลประทานเป็นต้น 3. ในเรื่องของการบริหารโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เป็นต้น เราจะ List ออกมาเป็นรายการแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยในช่วงของยุทธศาสตร์ของในระดับของชุมชน อาทิการที่จะเข้ามาสร้างเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโรงสีชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน หรือการเข้าไปสู่กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไล่เข้ามาเป็นระดับ เป็นข้อ ๆ ไป มาตลอดถึงในระดับของครัวเรือน พูดถึงยุทธศาสตร์ของการ set คาราวานคนจนเข้าไปถึงในหมู่บ้าน พูดถึงการปรับโครงสร้างหนี้ไปสู่หมู่บ้าน เหล่านี้เป็นต้น ฉะนั้น ในกรอบซึ่งเราจะยกขึ้นเสนอดต่อท่านนั้น จะมีการฉายภาพเป็นข้อ ๆ สิ่งเหล่านี้ ฉายขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อที่ว่าพวกท่านนั้นจะได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็น อันนี้เป็นเพียงตุ๊กตาที่ยกขึ้นมาโดยคณะทำงาน แต่เจตนาที่แท้จริง ของรัฐบาลนั้นก็คือว่า ต้องการให้ท่านได้มีส่วนร่วม อันไหนท่านคิดว่าไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนแก้ไข อันไหนคิดว่าเข้มงวดเกินไป Rigidเกินไปไม่ยืดหยุ่นเพียงพอ ปรับเปลี่ยนแก้ไข อันไหนที่คิดว่าควรจะเป็นเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมลงไป และในทุก ๆ กิจกรรมเหล่านั้น กระทรวงใดควรจะเป็นกระทรวงหลัก กระทรวงใดควรจะเป็นกระทรวงเสริม เป้าหมายมีอะไร ตัววัดคืออะไร เข้มงวดเกินไปหรือไม่ เราใช้เวลาวันนี้พรุ่งนี้นั้น ทำการสรุปขึ้นมา ถามว่าสิ่งเหล่านี้ทำไปเพื่ออะไร ยกตัวอย่างง่าย ๆ พอจบ 2 วัน

ท่านจะมีตัวแบบแผนงานบริหารราชการแผ่นดิน หรือที่ผมเรียกศัพท์ของผมง่าย ๆ ว่าแผนงานยุทธศาสตร์รวมของประเทศ แผนงานอันนี้ท่านจะมีเวลาอยู่ช่วงหนึ่ง เพราะแผนงานที่ต้องสรุปสุดท้ายแล้ว ท่านจะต้องสรุปเสนอ ครม. ในวันที่ 12 เมษายน คือวันที่จะนำเข้า ครม. ฉะนั้น จริง ๆ แล้ว จากวันนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน ท่านยังสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลา เพื่อให้แผนงานอันนี้ เสร็จสมบูรณ์ที่สุด ที่จะนำเข้า ครม. เพื่อเสนออนุมัติเป็นแผนบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่แท้จริง

และในขณะเดียวกัน จากพรุ่งนี้เป็นต้นไป จริง ๆ แล้วแต่ละกระทรวง ทบวง กรมก็สามารถนำสิ่งที่ท่านทำนี้ ไปเริ่ม review ว่าในแต่ละประเด็นที่ปรากฏในแผนยุทธศาสตร์รวมนี้ กระทรวงจะนำไปสร้างยุทธศาสตร์ของกระทรวงได้อย่างไร เป้าหมายกระทรวงเป็นอย่างไร ยุทธศาสตร์กระทรวงคืออะไรเพื่อให้บรรลุในยุทธศาสตร์รวมของประเทศนั่นเอง เช่น ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการขจัดความยากจน สมมุติว่าการระบุยุทธศาสตร์บอกว่าจะต้องมีปฏิรูปที่ดิน จัดสรรที่ดินทำกินกับประชาชน กระทรวงแต่ละกระทรวงที่เห็นยุทธศาสตร์ข้อนี้ ก็นำไปคิดแล้ว ผมเป็นกระทรวงเกษตร ผมต้องนำข้อนี้ไปคิดว่ายุทธศาสตร์ในการปฏิรูปที่ดินควรต้องมีต้องทำอะไรบ้าง นี้ก็เพื่อว่ากระทรวงแต่ละกระทรวงนั้นจะสามารถทำแผนบริหารกระทรวงหรือที่เรียกว่า Action Plan 4 ปี ข้างหน้า โดยยึดเอายุทธศาสตร์รวมของประเทศเป็นตัวตั้ง ตรงนี้ไม่จำกัดเฉพาะกระทรวง ทบวง กรม วันนี้ ผมขอให้ ก.พ.ร. นั้น เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะว่าในงบประมาณ 4 หมื่นล้าน นั้น ท่านต้องเอางบเหล่านั้นมาวางยุทธศาสตร์ว่าใน 4 ปีนี้ข้างหน้า ถ้ามีงบประมาณนี้เข้ามา แต่ละปีท่านจะทำอะไร และในการที่ท่านจะทำอะไรนั้น ต้องขึ้นกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยส่วนรวม ที่ท่านจะระดมสมองในวันนี้

ฉะนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องนำยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่ทำไว้นั้นมา Review ใหม่ว่ามีอันไหน ๆ ไม่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ประเทศ มีอันไหนยังขาดอยู่ที่ Review เสีย ทำเป็นแผนออกมาว่าใน 4 ปีนี้ท่านจะทำอะไร ในขณะเดียวกันผมขอให้เขาเรียนเชิญผู้ว่ารัฐวิสาหกิจมาร่วมประชุมด้วย เหตุผล เพราะว่า ถึงแม้ท่านจะอยู่นอกงบประมาณ แต่เมื่อเวลาท่านทำงบประมาณแห่งการลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ ต่อนี้ไปอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ท่านไม่ต้องเสนอ จะไม่ได้รับอนุมัติโดยเด็ดขาด ทุกสิ่งที่ท่านลงทุนลงไปในนั้น ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศโดยส่วนรวม ฉะนั้น เมื่อวันนี้กับพรุ่งนี้ เมื่อท่านเข้ามาประชุมร่วมกัน ตกกลงกันแล้วว่า ยุทธศาสตร์ของประเทศนั้นคืออะไร ท่านก็จะรู้แล้วว่าอนาคตข้างหน้าท่านจะทำแผนของกระทรวง ทำแผนของจังหวัด ทำแผนของรัฐวิสาหกิจอย่างไร ท่านลองต่อออกไปสักนิด เมื่อแต่ละกระทรวง ทบวง กรม แต่ละผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละ Cluster แต่ละรัฐวิสาหกิจ เมื่อท่านนำไปทำแผนของ ท่านในแต่ละกระทรวง สุดท้ายท่านก็จะได้ว่าโครงการที่ท่านจะทำนั้น มีอะไรบ้าง

เมื่อรวมออกมาแล้วก็จะกลายเป็นว่าเป็นงบประมาณที่กระทรวงจะต้องมีไว้เพื่อใช้จ่ายเพื่อให้บรรลุแผนงานแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับแผนรวมของประเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายที่ท่านนายกแถลงต่อสภาเมื่อวานนี้

ในขณะเดียวกัน สำนักงานงบประมาณที่ผ่านมา 4 ปีในดั่งงบประมาณนั้นท่านแบ่งเป็น 5 หมวด แต่จากวันนี้เป็นต้นไป 5 หมวดนั้นจะต้องแตกเป็น 8 หมวดตาม Agenda ที่ปรากฏ สิ่งสำคัญก็คือว่า เมื่อแต่ละกระทรวง ทบวง กรมส่งงบประมาณมาที่สำนักงานงบประมาณ ซึ่งท่านควรจะส่งก่อนวันที่ 20 เมษายน เพื่อให้สำนักงานงบประมาณจะได้มีโอกาสใช้เวลาถึงวันที่ 30 เมษายน ทำการสรุปเพื่อนำเข้า ครม. ในวันที่ 3 พฤษภาคม เป็นงบประมาณแผ่นดิน ถ้าท่านสามารถทำได้ ทุกหมวดที่ท่านเสนอเป็นงบประมาณของกระทรวงนั้น จะถูกจัดไว้ในช่อง 8 ช่องของสำนักงานงบประมาณ 8 หมวด จากนั้นไป งบอะไรก็แล้วแต่ที่กระทรวงคิดจะทำ ถ้าไม่สอดคล้องกับ Agenda ที่รัฐบาลแถลงไว้ ท่าน Review ดัดทิ้งได้เลย และในขณะเดียวกัน ถ้าสำนักงานงบประมาณจะมีกรรไกรตัดหมวดใดหมวดหนึ่งทิ้ง ถ้าเค้ามืดมีเหตุมีผลท่านจะไม่สามารถตัดได้ตามใจชอบได้อีกต่อไป ฉะนั้น ทุกคนกำลังถือหนังสือเล่มเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นที่นโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภาเมื่อวานนี้ ฉะนั้นทุกอย่างนั้นจะมีที่มาที่ไป เริ่มจาก Platform ของรัฐบาล เริ่มจากนโยบาย สู่วิสัยทัศน์หรือแผนบริหารราชการแผ่นดินในวันนี้ ไปสู่วิสัยทัศน์ของกระทรวง ไปสู่อะกัณเฑาะ์ Action Plan ไปสู่มืดเงินที่ต้องใช้ เข้าสู่สำนักงานงบประมาณ เข้าสู่สภาวันที่ 3 พฤษภาคม หลังจากเข้า ครม. ฉะนั้น ลักษณะเช่นนี้ จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการทำงานร่วมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีตัววัดที่ชัดเจน เม็ดเงินจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รัฐบาลมิได้หวังว่าเพียงแคปีแรกทุกอย่างจะสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้ แต่เราจะพยายามให้ 4 ปีนี้ จะเป็น 4 ปีแห่งการซ้กซ้กยอมทำให้ได้ตามเป้าหมาย หลังจาก 4 ปีไปแล้ว รากฐานของการบริหารบ้านเมืองที่ดีก็จะเป็นรากฐาน เมื่อวานในสภามีสมาชิกบางท่านได้ปราศรัยได้มีการพูดจาว่าขาดรายละเอียด ยังลอยอยู่ ไม่มีกำหนดชัดเจน จริง ๆ แล้ว ขบวนการเรามีอยู่พร้อมแล้ว ทั้งหมดมีชั้นมีตอน เราพยายามวางรากฐานของสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนต่อไป

ผมขอสรุปว่า บ่ายนี้กับพรุ่งนี้ จะเป็นการนำเอานโยบายซึ่งมีอยู่ 8 ประการ นั้น มาแปลเป็นแผนบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ตรงนี้ ท่านยังมีเวลาแก้ไขไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงวันที่ 12 เมษายน เพื่อ Approve ใน ครม. แต่ในระหว่างนี้กระทรวงก็สามารถนำไปดูได้แล้ว นำเอายุทธศาสตร์ที่เคยเสนอสำนักงานงบประมาณไป Review ใหม่ไปทำกันดูใหม่ว่ายุทธศาสตร์ที่ทำกันไว้นั้น สมบูรณ์หรือยัง ทำสิ่งเหล่านี้เสียให้สมบูรณ์ มียุทธศาสตร์กระทรวง มีเป้าหมาย ตัววัดของกระทรวง แดกเป็นตัวเลขคร่าว ๆ ว่าแผน 4 ปีนั้น ควรจะเป็นอย่างไร ตัวเงินเหล่านั้นจะ



ถูกแบ่งเป็น Slot เป็น 8 เรื่อง 8 Agenda ส่งประสานให้สำนักงานงบประมาณก่อนวันที่ 20 เมษายน พยายามไปทำให้สำเร็จ เพื่อที่ว่าสำนักงานงบประมาณจะได้บรรจุหมวดเหล่านั้นเข้าไปในหมวดงบประมาณ แล้วสำนักงานงบประมาณก็จะมาประชุมร่วม 4 ฝ่ายงานกับผมก่อน 30 เมษายน เพื่อเข้ากรม. 3 พฤษภาคม หลังจากนั้นก็เข้าสภา นี่คือกระบวนการทั้งหมด ที่จะพยายามทำกัน และสิ่งที่ผมย้ำเมื่อสักครู่นี้ มีใช่แต่กระทรวง ทบวง กรม แต่รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และ Clusterจังหวัด รวมถึงผู้ว่ารัฐวิสาหกิจว่าต่อไปนี้การวางงบประมาณการลงทุนจะต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ประเทศโดยส่วนรวม ฉะนั้น สิ่งเหล่านี้ กลับมาที่จุดเริ่มต้นที่ผมพูด นี่เป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ ผมเองไม่เคยคิดชีวิตนี้จะได้เห็น ก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะมีโอกาสได้เริ่มทำในสิ่งเหล่านี้

ฉะนั้น ในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านรองนายก หรือรัฐมนตรีท่านอื่นมีอะไรที่จะเสริมให้ชัดเจน ก็ขอเรียนเชิญ ก่อนที่จะแยกเป็นกลุ่มไปทำกัน ถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปในกลุ่มค่อยคุยก็ได้

คำถาม (เลขาธิการสศช.)

อย่างที่ ท่านรองนายกรัฐมนตรีพูดว่าวันนี้เราจะเน้นที่ตุ๊กตาที่ตัว Core ยุทธศาสตร์เป็นหลัก และที่ท่านนายกบอกว่าวันที่ 12 เมษายน ผมเกรงว่าวันนั้น จะเข้ากรม.เลย อย่างน้อยอีกสัก 5 วันก่อนเข้า กรม. เพื่อตบท้าย แต่ถ้าวันที่ Core Bussiness สามารถ Agree ได้ก็ง่ายแล้ว

ตอบ

ใช้ก็จะง่ายแล้ว และในหมวดของงบประมาณ เมื่อเข้าที่คุยกันว่า นอกจากกันไว้ 8 หมวดหลัก เราจะให้มีอีกหมวดปรากฏขึ้นมาเป็นหมวดที่ 9 คือ ว่าด้วยการสำรองไว้ให้มีการ Deal กับความเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต เวลาเกิด Emergency จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงบตัวนี้ไว้รองรับ ปีที่แล้วที่เราประสบปัญหาทั้งหัตถนง และโรคซาร์ เจอสารพัด โชคดีมากที่เรามีงบอยู่ก่อนหนึ่ง มีเช่นนั้น ป่านนี้ยังไม่รู้จะไปเอางบที่ไหนมาใช้เลย ถ้าเราเข้าใจโดยทั่วหน้าแล้ว ขออนุญาตเราจะแยกตามกลุ่ม เดี่ยวท่านเลขาธิการสภาพัฒนาฯ เลขาก.พ.ร จะชี้แจงว่าเราจะไปที่ไหนกัน

ขอขอบคุณอีกครั้งครับ